



Người dân sẽ được cấp mã số bảo hiểm xã hội

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, từ ngày 1/9/2017, những người tham gia BHXH, BHYT sẽ được cấp mã số duy nhất để cấp sổ BHXH và thẻ BHYT.

Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Việc cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia BHXH, BHYT; thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT tiến tới cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử bảo đảm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc quản lý dữ liệu mã số BHXH tập trung quốc gia sẽ giúp hạn chế tối đa việc cấp trùng, sai thông tin thẻ BHYT và xác định đúng quá trình tham gia BHXH, BHYT bảo đảm các quyền lợi cho người tham gia như các chế độ thai sản, thời gian tham gia BHXH, quyền lợi 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT.

Toàn tỉnh hiện có trên 1,5 triệu người đang tham gia BHYT, tương đương với gần 85% dân số sẽ được cấp mã số BHXH. Vì thế, sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH



Người lao động sẽ yên tâm sản xuất nếu được bảo đảm các quyền lợi theo quy định. Ảnh: THU THỦY

ngày 14/4/2017 về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (có hiệu lực từ 1/7/2017) và Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 8/8/2017 về rà soát, cấp mã số BHXH và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai việc cấp mã số BHXH cho người lao động trên địa bàn. Ngoài việc thành lập các tổ chỉ đạo, tổ giúp việc nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện, phân

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn tổ chức tập huấn cho bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn ban hành công văn hướng dẫn gửi các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH được tăng cường để các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng

lao động và người lao động, nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp mã số BHXH cũng như quyền lợi khi người tham gia BHXH, BHYT. Từ đó, phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội bổ sung hoàn thiện thông tin. Ngành Bảo hiểm xã hội còn thường xuyên tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện để đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện bảo đảm chất lượng và thời gian cũng như quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc đồng bộ dữ liệu quản lý thu với dữ liệu hộ gia đình để cấp được mã số BHXH cho khoảng 85% dân số toàn tỉnh. Thông tin chưa đồng bộ do thông tin chưa chính xác khá lớn và phải thực hiện bổ sung kê khai để cơ quan bảo hiểm xã hội có đủ thông tin đồng bộ dữ liệu và cấp mã số BHXH. Khi đồng bộ dữ liệu đã phát hiện trùng số sổ BHXH giữa người đang hưởng chế độ hưu trí với người đang đóng BHXH; người lao động để nghị cấp lại do mất, hỏng khi thao tác trên phần mềm nếu không cùng đơn vị quản lý thu; người lao động có nhiều sổ BHXH được cấp ở nhiều nơi nhưng đã đồng bộ mã số với sổ BHXH có quá trình tại tỉnh đang tham gia BHXH, thời gian tham gia BHXH ở tỉnh ngoài trước đây không lấy trên phần mềm do đó không tạo được hồ sơ cá nhân. Đối với những trường hợp này, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị, các tỉnh, thành phố để xác định nhanh nhất quá trình tham gia BHXH, BHYT để cấp và góp sổ BHXH cho người lao động, đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều chỉnh chức năng trên phần mềm cũng như giải quyết vướng mắc được kịp thời.

Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia cũng như hiện đại hóa hoạt động của ngành, ngành Bảo hiểm xã hội đang rất cần sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, người lao động và người dân trong quá trình triển khai thực hiện bởi việc cung cấp thông tin chính xác khi thực hiện tờ khai tham gia BHXH, BHYT cũng như phối hợp trong công tác rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT có ý nghĩa quan trọng đối với việc cấp mã số BHXH.

HOÀNG LANH

Ông Hưởng hiến tặng giác mạc

Cả nước hiện có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc, mỗi năm số người mù do bệnh lý giác mạc lại tăng thêm 15.000 người song nguồn giác mạc chủ yếu phụ thuộc vào người hiến tặng.



Một ca mổ ghép giác mạc.

"Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay", những người nhìn được vạn vật xung quanh, ngay cả người thân của mình, việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào người khác hoặc chiếc gậy thay cho đôi mắt, hàng ngày hàng giờ họ mong chờ được ghép giác mạc đó là quà tặng ánh sáng mà người hiến giác mạc ban tặng. Để làm thay đổi nhận thức của người dân hiến giác mạc sau khi qua đời là mang ý nghĩa nhân đạo cao cả và hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức tang lễ của gia đình, không ảnh hưởng đến khuôn mặt người hiến vì chỉ lấy lớp giác mạc mỏng phía trước trong đen, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang (Thái Thụy) đã chủ động mời ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt trung ương về xã tập huấn tuyên truyền, vận động hiến tặng giác mạc cho 70 tình nguyện viên của Hội. Sau tập huấn, xã Thái Giang có 10 người đăng ký hiến tặng giác mạc, phong trào đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời ở Thái Giang đã lan tỏa tới các xã trong huyện Thái Thụy.

Ông Nguyễn Trọng Hưởng, 60 tuổi, thôn Hoà Hữu, xã Thái Sơn bị ung thư thực quản, được bác sĩ Bùi Đức Thủy là tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Thái Giang vận động và tư vấn giúp ông hiểu đầy đủ về việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Ông Quách Đình Vinh là anh vợ của ông Hưởng cho biết tâm nguyện của ông Hưởng mong muốn được làm việc thiện hiến tặng giác mạc sau khi ông qua đời được vợ con, anh chị em nội ngoại cùng họ hàng đồng thuận cao. Trước khi từ giã cõi trần về với tiên tổ, ông Nguyễn Trọng Hưởng trần trối lại với anh vợ là nhờ mọi người trong gia đình hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt trung ương thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông là tặng lại giác mạc cho hai người mù.

Ngày 25/7/2017, sau khi ông Nguyễn Trọng Hưởng qua đời, ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt trung ương đã về gia đình làm nghi lễ và thu nhận giác mạc của ông Nguyễn Trọng Hưởng trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ xã Thái Sơn cùng họ hàng, làng xóm. Ông Nguyễn Trọng Hưởng là bộ đội phục viên, là thân nhân liệt sĩ trước khi qua đời ông đã có quyết định làm việc nhân đạo là hiến tặng giác mạc, việc làm của ông là nghĩa cử cao cả, là tấm gương sáng làm việc thiện cho mọi người học tập và làm theo.

HOÀNG ĐĂNG CÁT (Thái Giang, Thái Thụy)



Giác mạc được hiến cho ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt trung ương.

Trung thu cho em

Mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, việc tổ chức vui đón tết Trung thu đang được các cấp bộ đoàn, đội chuẩn bị chu đáo với các sân chơi văn hóa văn nghệ lành mạnh, thiết thực, tạo cho các em có một Trung thu an toàn, ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Là lực lượng nòng cốt tổ chức các hoạt động, ngay từ đầu tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chi đạo các cấp bộ đoàn, đội, phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố triển khai các nội dung tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Đây mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của ngày tết Trung thu trên hệ thống truyền thanh tại địa phương, đơn vị, qua các diễn đàn sinh hoạt đoàn, hội, đội; tổ chức tập luyện văn nghệ, hướng dẫn các em tự làm các vật dụng, đồ chơi truyền thống để phục vụ ngày tết Trung thu.

Tết Trung thu năm nay cũng như mọi năm, các cơ sở đoàn tổ chức cắm trại tập trung gắn với tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi nghi thức Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh, đồng diễn hát, múa, thể

dục nhịp điệu; tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nhiễm chất độc da cam/Đioxin, trẻ em đang điều trị tại các trung tâm, bệnh viện, làng trẻ em SOS...

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy cho biết: Toàn huyện có gần 30.000 đội viên, thiếu niên ở hơn 270 thôn, xóm của 48 xã, thị trấn. Để tạo điều kiện cho các em được vui chơi, được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, các cơ sở đoàn, đội đều duy trì tổ chức sinh hoạt, tổ chức tập luyện nghi thức, dạy các bài múa hát đồng thời lồng ghép tổ chức các trò chơi tập thể thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Ngay từ cuối tháng 7 âm lịch, một số nơi đã chuẩn bị hội trại tết Trung thu như làm đèn ông sao, viết báo tường... Các cơ sở bố trí thời gian tập luyện, sinh hoạt phù hợp không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em. Để thiếu nhi Thái Thụy được đón tết Trung thu trong niềm vui và sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn mong muốn sẽ đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ về vật



chất và tinh thần của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua tự ti, mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Anh Ngô Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà) cho biết: Với chủ đề "Vui hội trăng rằm", từ giữa tháng 9/2017, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức tập văn nghệ cho các chi đoàn và chuẩn bị các điều kiện cho tết Trung thu. Toàn xã có hơn 200 thiếu niên nhi đồng tham gia múa hát tập thể ở 8 chi đoàn. Mọi công việc cho đêm hội trăng rằm được tổ chức vào

tối ngày 14/8 âm lịch đang diễn ra rất khẩn trương. Trong 2 ngày 14 - 15/8 âm lịch, bên cạnh các tiết mục văn nghệ, thi cắm trại truyền thống, Đoàn Thanh niên xã tổ chức các trò chơi: thi kéo co, thi đẩy gậy, thi bìa mằm ngũ quả giữa các chi đội, chi đoàn thanh niên trong xã. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn mời đội múa lân ở 2 thôn Bù Tiên, Bùi Minh và đội múa rồng của Chi hội Phụ nữ thôn Khả Tân tham gia biểu diễn. Tất cả các hoạt động trên đều tổ chức trên quy mô cấp xã, các chi đoàn chỉ tổ chức dựng lại trại và liên hoan đón trăng tại khu dân cư khi đã kết thúc các hoạt động ở khu trung tâm xã.

Theo kế hoạch, tết Trung thu năm nay, học sinh các trường

tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ 2 ngày 3 - 4/10 và học bù vào các ngày tiếp theo. Em Đỗ Hồng Minh, thôn Đông Hải, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) cho biết: Mỗi năm có một tết Trung thu nên em mong lắm. Em hy vọng trời không mưa, gió mát để chúng em đến tham gia đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa, thỏa thích chung vui với bạn bè.

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, chắc chắn các hoạt động của đoàn thanh niên các cấp sẽ mang đến cho các em thiếu nhi nói riêng và nhân dân các địa phương nói chung một mùa trăng tròn viên mãn.

KUÂN PHƯƠNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CHÚ TRỌNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xác định công tác bảo đảm vệ sinh môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tránh những tác động tiêu cực đến môi trường, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình luôn chú trọng công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế.

Bệnh viện Đa khoa thành phố là bệnh viện hạng II gồm 110 giường bệnh theo kế hoạch và thực tế có 298 giường bệnh với 4 phòng chức năng, 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Bình quân mỗi ngày Bệnh viện tiếp đón khoảng 600 người đến khám chữa bệnh, điều trị nội trú cho từ 200 - 250 bệnh nhân. Trong quá

trình khám chữa bệnh, lượng nước thải y tế phát sinh trung bình 49m³/ngày đêm; lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trung bình trong ngày là 160kg; lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh là 13kg/ngày.

Ông Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Do Bệnh viện nằm sát khu vực dân cư sinh sống nên vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Bệnh viện xây dựng các tiêu chí cụ thể làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cũng như giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng. Đồng thời, tăng cường

đầu tư mua sắm, bổ sung các thiết bị thu gom, đựng rác thải y tế cho các khoa, phòng và nơi công cộng; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài Bệnh viện.

Bên cạnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, Bệnh viện Đa khoa thành phố đặc biệt chú trọng công tác quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất thải y tế. Bệnh viện đã thành lập hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy trình hướng dẫn về thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho phù hợp với tình hình của Bệnh viện. Thành lập đoàn kiểm tra, thường xuyên kiểm tra,



Hội lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện việc giặt, là đồ vải cho cán bộ y tế và bệnh nhân theo đúng quy định của ngành.

giám sát việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của các khoa, phòng và cá nhân; lắp đặt hệ thống camera theo dõi hàng ngày để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những khoa, phòng, cá nhân chưa thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn định kỳ tổ chức tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ, công nhân viên y tế; tăng cường truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện.

Đối với công tác quản lý chất thải y tế, bà Đỗ Thị Huệ, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa thành phố cho biết: Bệnh viện tổ chức thu gom, phân loại chất thải rắn y tế theo đúng quy định; có quy định hướng dẫn phân loại chất thải tại các khoa, phòng. Trang bị đầy đủ và bố trí nơi cố định đặt các phương tiện như xô, thùng, túi đựng chất thải y tế; tiến hành phân loại, thu gom rác thải ngay khi phát sinh theo mã màu quy định về rác thải nguy hại, rác thải tái chế. Rác thải y tế được thu gom, để gọn gàng trong các thùng nhựa có nắp đậy kín, đưa vào khu lưu giữ có cửa đóng kín; chất thải giải phẫu được lưu giữ trong tủ bảo ôn và tủ vận hành 24/24 giờ. Rác thải nguy hại được Bệnh viện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Việc xử lý nước thải y tế cũng bảo đảm theo

quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải y tế của Bệnh viện với công nghệ AAO của Nhật Bản được vận hành theo chế độ tự động và hoạt động 24/24 giờ, công suất 100m³/ngày đêm; hàng ngày luôn có người vận hành thường xuyên kiểm tra và ghi nhật ký vận hành.

Cùng với tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế, Bệnh viện Đa khoa thành phố còn tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan định kỳ quan trắc đánh giá tác động môi trường từ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Kết quả, qua các đợt kiểm tra, Bệnh viện cơ bản đáp ứng các yêu cầu và quy định về bảo vệ môi trường bệnh viện, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để.

THANH HUYỀN